

Số: 61 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 18/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 287/BTTTT-CXBIPH ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo tổng kết việc thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, HƯỚNG DẪN, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2018/NĐ-CP NGÀY 28/02/2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định trong hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm cho các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động in, xuất bản; các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn. Quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực in cho các tổ chức, cá nhân, hàng năm đều xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cũng như thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động in, phát hành trong toàn tỉnh, nhất là các cơ sở in lưa, photocopy... Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ các cơ sở in, photocopy tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông và sau khi có Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ về hoạt động các cơ sở in nên thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước. Riêng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch về hội nghị tổng kết công tác phòng, chống in lậu gắn với tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Kiên Giang. Hội nghị tọa đàm có sự tham gia của đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông và Công an các tỉnh, thành phố: Trà Vinh, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau và An Giang.



II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2018/NĐ-CP NGÀY 28/02/2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP THEO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP

1. Đối với việc “Ban hành theo thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch phát triển in tại địa phương; ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật và chính sách của nhà nước đối với hoạt động in tại địa phương”:

Hoạt động in trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định của Luật Xuất bản năm 2012, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, thống kê, hướng dẫn các cơ sở in trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động in với Sở Thông tin và Truyền thông và khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin).

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/4/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, xác định các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các sản phẩm in (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân...). Đầu tư phát triển Xí nghiệp in Hồ Văn Tầu với thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu in trong tỉnh và khu vực. Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển ứng dụng thiết bị công nghệ in và liên kết sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; hình thành các nhóm cơ sở in theo sản phẩm. Mở rộng cơ sở in xuất bản phẩm hiện tại, phát triển mới về số lượng cơ sở in, xuất bản phẩm doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh để thuận tiện cho việc hợp tác sản xuất - kinh doanh, tránh ô nhiễm môi trường, bảo đảm phương án phòng, chống cháy nổ, có phương án thu gom chất thải độc hại từ mực in, hóa chất kềm, chì...

2. Đối với việc “Hướng dẫn, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động in”: Hàng năm, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổng hợp báo cáo về hoạt động in trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số địa phương chưa quan tâm đến công tác xuất bản, in, phát hành nên công tác quản lý, theo dõi các cơ sở thực hiện hoạt động in, cơ sở photocopy tại địa phương có mặt còn hạn chế. Các cơ sở in nhỏ, lẻ chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động in theo quy định của pháp luật. Việc in ấn các loại tờ rơi, tờ gấp, áp phích giới thiệu sản phẩm, quảng cáo thương hiệu chưa quy định cấp phép gây khó khăn trong công tác quản lý và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự xã hội.



3. Đối với việc “Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép, giấy xác nhận; xác nhận đăng ký và quản lý hoạt động của cơ sở in; chỉ đạo việc quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy tại địa phương theo thẩm quyền”: Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 05 cơ sở in (hộ cá thể), trong đó Xí nghiệp in Hồ Văn Tầu với quy mô lớn, tổng doanh thu đạt 81 tỷ đồng/năm. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã cấp lại và cấp mới 04 cơ sở in; 03 cơ sở photocopy màu. Hàng năm, các huyện, thành phố đều rà soát, tổng hợp số liệu hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy tại địa phương.

4. Đối với việc “Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành ở địa phương về phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả”: Tỉnh đã thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu, tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành chính về phòng, chống in lậu còn gặp nhiều khó khăn do thành phần nhân sự ít, kiêm nhiệm thêm nhiều công việc nên dẫn đến chất lượng, số lượng trong lĩnh vực phòng, chống in lậu sẽ không đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Hiện tại, giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu của tỉnh, trong đó cơ cấu lại một số ngành liên quan cho phù hợp.

5. Đối với việc “Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động in theo thẩm quyền”: Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành liên quan, nhất là Công an tỉnh tổ chức thanh, kiểm tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động in xuất bản phẩm, hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy, photocopy màu,... Từ năm 2014 đến nay, đã kiểm tra 26 cơ sở in, photocopy trên địa bàn tỉnh và 01 Xí nghiệp in Hồ Văn Tầu, kết quả: Nhắc nhở. Tuy nhiên, công tác phối hợp với các ngành liên quan về thanh, kiểm tra đôi lúc chưa kịp thời, cơ chế phối hợp giải quyết vi phạm giữa các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp chưa đồng bộ và thiếu thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên và mang tính toàn diện. Một phần do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phức tạp.

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp. *nlc*

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- LĐVP, P.KGVX;
- Lưu: VT, nvthanh.



Nguyễn Lưu Trung